

# ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๐๓



ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๐๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

๒. คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๓๓๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือถึงจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกรณีของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ให้ทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป และให้เตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รูปแบบรายการ/การประมาณการราคา และความพร้อมของสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละรายการให้จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

/ แจ้งเทศบาล ...

๒. แจ้างเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณดังกล่าวลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)” ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาคำขอของงบประมาณของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้บันทึกในระบบตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

๓. ให้อำเภอรวบรวมคำขอรับการสนับสนุนการสนับสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนโดยจัดเรียงเอกสารจำแนกประเภทรายการ ส่งถึงจังหวัดนครพนม (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม) ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๓.๑ แบบสรุปคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่จัดพิมพ์จากระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)

๓.๒ แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริงพร้อมสแกนเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (๑ โครงการ ต่อ ๑ ไฟล์) โดยบันทึกข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ VCD) และจำแนกรายการที่เสนอขอรับงบประมาณรายการละ ๑ แผ่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรสร กองฉลาด)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐ ต่อ ๑๓



คำสั่งจังหวัดนครพนม

ที่ ๓๓๕๓/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๔๖๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้จังหวัดแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวนตามความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณของโครงการ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ จังหวัดนครพนมจึงแต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคา โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

(๑) นายสุรศักดิ์ ไกรพิณิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม

แขวงทางหลวงชนบทนครพนม

(๒) นายนพพร ทองสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ

(๓) นายสมยศ นิลพันธ์ุ์ นักบริหารงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

(๔) นายชัยณรงค์ ศรีหานาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

(๕) นายลิขิต พันธุ์เทพ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองนครพนม

(๖) นายคณาวุฒิ นามม่อง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม

(๗) นายภาคภูมิ หงษ์สิงห์ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ แบบแปลน วงเงินงบประมาณของโครงการ โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไกรสร กองฉลาด)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

รับที่ 12583  
วันที่ 10 พ.ย. 2563

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๕๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
เลขทะเบียน 10194 วันที่ 11 พ.ย. 2563  
 ผ.บ.พ.  ก.บ.บ.  ก.บ.น.  ก.บ.ส.  ก.บ.ภ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๓๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๑. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ชุด
  - ๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ชุด
  - ๓. คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกรณีของเทศบาลตำบล  
และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ให้ทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการ  
ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป และให้เตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/  
กิจกรรม/รูปแบบรายการ/การประมาณการราคา และความพร้อมของสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อจะได้รวบรวม  
ข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทันที เมื่อได้รับแจ้ง  
ปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบแนวทางการขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หากมีความประสงค์จะขอรับ  
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ละรายการ  
ให้จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๒. แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณดังกล่าวลงในระบบสารสนเทศ  
ในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู "การขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)" ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาคำขอของงบประมาณของเทศบาลตำบล  
และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้บันทึกในระบบตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

/๓. ให้จังหวัด

๓. ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ประมาณการราคา แบบแปลนผังบริเวณ ภาพถ่าย วงเงินงบประมาณของโครงการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้จังหวัดพิจารณากลับกรองโครงการตามรายการที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

๔. ให้จังหวัดรวบรวมคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน โดยจัดเรียงเอกสารจำแนกประเภทรายการ ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๔.๑ แบบสรุปคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณภาพรวมระดับจังหวัด ที่จัดพิมพ์จากระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู "การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)"

๔.๒ แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบฉบับจริง พร้อมสแกนเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF (๑ โครงการ ต่อ ๑ ไฟล์) โดยบันทึกข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD หรือ VCD) และจำแนกรายการที่เสนอขอรับงบประมาณรายการละ ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจักษ์ รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดหางบประมาณเงินอุดหนุน  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖

หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)



<https://wow.in.th/X1RJR>

แนวทางการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

๑. เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แต่ละรายการกำหนด จัดส่งให้จังหวัดพิจารณาถ่วงดุล

๒. เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล บันทึกคำขอของงบประมาณตามข้อ ๑. ลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู "การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)" ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังนี้

วันที่	ระบบเปิดให้บันทึก
9 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น, ประปา, แหล่งน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
16 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน, ลานกีฬา/สนามกีฬา, ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการติดตั้งกล้อง CCTV
23 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์สำหรับสถานีนอนามัยถ่ายโอน และครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ

๓. เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล จัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณและรายละเอียดประกอบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีเอกสารครบถ้วน ซึ่งได้บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู "การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)" เรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำเอกสารจำนวนชุดตามหลักเกณฑ์การเสนอคำขอตั้งงบประมาณแต่ละรายการกำหนด ให้จังหวัดพิจารณาถ่วงดุลโครงการตามระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด

คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



<https://wow.in.th/X1RJR>



ปฏิทินการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่	การดำเนินการ
6 พฤศจิกายน 2563	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
9 - 30 พฤศจิกายน 2563	เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกคำขอของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้
9 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น, ประปา, แหล่งน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
16 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้างอาคารน้ำใต้ดิน, ลานกีฬา/สนามกีฬา, ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ, พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการติดตั้งกล้อง CCTV
23 - 30 พฤศจิกายน 2563	รายการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ, อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา, สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์สำหรับสถานีอนามัยถ่ายโอน และครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ
9 ธันวาคม 2563	จังหวัดจัดส่งรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจพร้อมเอกสารประกอบคำขอของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14 ธันวาคม 2563	หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แจ้งกรอบวงเงินคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณแต่ละรายการให้กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน)
15 ธันวาคม 2563	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน) แจ้งกรอบวงเงินคำขอของงบประมาณเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย

	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	username	password
1	นครพนม	นาแก	ทต.พระซอง	le05480702	le05480702
2	นครพนม	นาแก	ทต.นาแก	le05480701	le05480701
3	นครพนม	ศรีสงคราม	ทต.นาคำ	le05480804	le05480804
4	นครพนม	ศรีสงคราม	ทต.ศรีสงคราม	le05480801	le05480801
5	นครพนม	ศรีสงคราม	ทต.บ้านข่า	le05480802	le05480802
6	นครพนม	ศรีสงคราม	ทต.สามผง	le05480807	le05480807
7	นครพนม	ศรีสงคราม	ทต.หาดแพง	le05480810	le05480810
8	นครพนม	เรณูนคร	ทต.เรณูนคร	le05480601	le05480601
9	นครพนม	บ้านแพง	ทต.บ้านแพง	le05480401	le05480401
10	นครพนม	เมืองนครพนม	ทต.หนองญาติ	le05480103	le05480103
11	นครพนม	นาหว้า	ทต.นาหว้า	le05480901	le05480901
12	นครพนม	นาหว้า	ทต.ท่าเรือ	le05480905	le05480905
13	นครพนม	ธาตุพนม	ทต.ธาตุพนมใต้	le05480505	le05480505
14	นครพนม	ธาตุพนม	ทต.ฝั่งแดง	le05480502	le05480502
15	นครพนม	ธาตุพนม	ทต.นาหนาด	le05480504	le05480504
16	นครพนม	ธาตุพนม	ทต.น้ำก่ำ	le05480501	le05480501
17	นครพนม	ธาตุพนม	ทต.ธาตุพนม	le05480503	le05480503
18	นครพนม	ท่าอุเทน	ทต.ท่าอุเทน	le05480301	le05480301
19	นครพนม	ท่าอุเทน	ทต.เวินพระบาท	le05480309	le05480309
20	นครพนม	ปลาปาก	ทต.ปลาปาก	le05480201	le05480201
21	นครพนม	โพนสวรรค์	ทต.โพนสวรรค์	le05481001	le05481001
22	นครพนม	นาแก	อบต.นาเลียง	le06480709	le06480709
23	นครพนม	นาแก	อบต.พุ่มแก	le06480712	le06480712
24	นครพนม	นาแก	อบต.หนองสังข์	le06480713	le06480713
25	นครพนม	นาแก	อบต.คำพี้	le06480704	le06480704
26	นครพนม	นาแก	อบต.สีชมพู	le06480706	le06480706
27	นครพนม	นาแก	อบต.นาแก	le06480708	le06480708
28	นครพนม	นาแก	อบต.บ้านแก้ง	le06480710	le06480710
29	นครพนม	โพนสวรรค์	อบต.บ้านค้อ	le06481005	le06481005
30	นครพนม	โพนสวรรค์	อบต.โพนจาน	le06481008	le06481008
31	นครพนม	โพนสวรรค์	อบต.โพนสวรรค์	le06481002	le06481002
32	นครพนม	โพนสวรรค์	อบต.นาขมิ้น	le06481003	le06481003

	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	username	password
33	นครพนม	โพนสวรรค์	อบต.นาหัวบ่อ	le06481004	le06481004
34	นครพนม	โพนสวรรค์	อบต.โพนบก	le06481006	le06481006
35	นครพนม	โพนสวรรค์	อบต.นาใน	le06481007	le06481007
36	นครพนม	ศรีสงคราม	อบต.ท่าบ่อสงคราม	le06480808	le06480808
37	นครพนม	ศรีสงคราม	อบต.ศรีสงคราม	le06480803	le06480803
38	นครพนม	ศรีสงคราม	อบต.บ้านเอื้อง	le06480806	le06480806
39	นครพนม	ศรีสงคราม	อบต.โพนสว่าง	le06480809	le06480809
40	นครพนม	ศรีสงคราม	อบต.นาเดื่อ	le06480805	le06480805
41	นครพนม	เรณูนคร	อบต.ท่าลาด	le06480609	le06480609
42	นครพนม	เรณูนคร	อบต.นาขาม	le06480603	le06480603
43	นครพนม	เรณูนคร	อบต.นางาม	le06480604	le06480604
44	นครพนม	เรณูนคร	อบต.เรณู	le06480606	le06480606
45	นครพนม	เรณูนคร	อบต.โคกหินแฮ่	le06480602	le06480602
46	นครพนม	เรณูนคร	อบต.โพนทอง	le06480605	le06480605
47	นครพนม	เรณูนคร	อบต.เรณูใต้	le06480607	le06480607
48	นครพนม	เรณูนคร	อบต.หนองย่างหิน	le06480608	le06480608
49	นครพนม	บ้านแพง	อบต.หนองแวง	le06480402	le06480402
50	นครพนม	บ้านแพง	อบต.นางิ้ว	le06480404	le06480404
51	นครพนม	บ้านแพง	อบต.โพนทอง	le06480406	le06480406
52	นครพนม	บ้านแพง	อบต.นาเข	le06480403	le06480403
53	นครพนม	บ้านแพง	อบต.ไผ่ล้อม	le06480405	le06480405
54	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.ดงขวาง	le06480108	le06480108
55	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.ท่าค้อ	le06480104	le06480104
56	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.คำเตย	le06480107	le06480107
57	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.นาทราย	le06480105	le06480105
58	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.บ้านกลาง	le06480109	le06480109
59	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.กรูคู	le06480113	le06480113
60	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.โพธิ์ตาก	le06480115	le06480115
61	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.ขามเต่า	le06480106	le06480106
62	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.บ้านผึ้ง	le06480110	le06480110
63	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.วังตามัว	le06480111	le06480111
64	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.อาจสามารถ	le06480112	le06480112

	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	username	password
65	นครพนม	เมืองนครพนม	อบต.นาราชควาย	le06480114	le06480114
66	นครพนม	วังยาง	อบต.วังยาง	le06481201	le06481201
67	นครพนม	วังยาง	อบต.ยอดชาติ	le06481202	le06481202
68	นครพนม	วังยาง	อบต.โคกสี	le06481203	le06481203
69	นครพนม	นาทม	อบต.ดอนเตย	le06481101	le06481101
70	นครพนม	นาทม	อบต.นาทม	le06481102	le06481102
71	นครพนม	นาทม	อบต.หนองซอน	le06481103	le06481103
72	นครพนม	นาหว้า	อบต.นางิ้ว	le06480907	le06480907
73	นครพนม	นาหว้า	อบต.นาหว้า	le06480902	le06480902
74	นครพนม	นาหว้า	อบต.เหล่าพัฒนา	le06480904	le06480904
75	นครพนม	นาหว้า	อบต.บ้านเสี้ยว	le06480903	le06480903
76	นครพนม	นาหว้า	อบต.นาคุณใหญ่	le06480906	le06480906
77	นครพนม	ธาตุพนม	อบต.กุดฉิม	le06480507	le06480507
78	นครพนม	ธาตุพนม	อบต.นาถ่อน	le06480506	le06480506
79	นครพนม	ธาตุพนม	อบต.ดอนนางหงส์	le06480508	le06480508
80	นครพนม	ธาตุพนม	อบต.โพนแพง	le06480510	le06480510
81	นครพนม	ธาตุพนม	อบต.พระกลางทุ่ง	le06480509	le06480509
82	นครพนม	ธาตุพนม	อบต.แสนพัน	le06480511	le06480511
83	นครพนม	ธาตุพนม	อบต.อุ่มเหม้า	le06480512	le06480512
84	นครพนม	ท่าอุเทน	อบต.ไชยบุรี	le06480302	le06480302
85	นครพนม	ท่าอุเทน	อบต.ท่าจำปา	le06480303	le06480303
86	นครพนม	ท่าอุเทน	อบต.รามราช	le06480305	le06480305
87	นครพนม	ท่าอุเทน	อบต.หนองเทา	le06480306	le06480306
88	นครพนม	ท่าอุเทน	อบต.พนอม	le06480304	le06480304
89	นครพนม	ท่าอุเทน	อบต.โนนตาล	le06480307	le06480307
90	นครพนม	ท่าอุเทน	อบต.พะทาย	le06480308	le06480308
91	นครพนม	ปลาปาก	อบต.นามะเขือ	le06480207	le06480207
92	นครพนม	ปลาปาก	อบต.หนองเทาใหญ่	le06480209	le06480209
93	นครพนม	ปลาปาก	อบต.ปลาปาก	le06480202	le06480202
94	นครพนม	ปลาปาก	อบต.กุดไถ้	le06480204	le06480204
95	นครพนม	ปลาปาก	อบต.โคกสว่าง	le06480205	le06480205
96	นครพนม	ปลาปาก	อบต.มหาชัย	le06480208	le06480208

	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	username	password
97	นครพนม	ปลาปาก	อบต.หนองฮี	le06480203	le06480203
98	นครพนม	ปลาปาก	อบต.โคกสูง	le06480206	le06480206
99	นครพนม	นาแก	อบต.หนองบ่อ	le06480707	le06480707
100	นครพนม	นาแก	อบต.พิมาน	le06480711	le06480711
101	นครพนม	นาแก	อบต.ก้านเหลือง	le06480703	le06480703
102	นครพนม	นาแก	อบต.นาคู	le06480705	le06480705